



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



18 กันยายน 2553

“รมว.กษ.” เปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา '53 กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเกษตรฯ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ให้ทันต่อสถานการณ์ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด หลัง คชก. อนุมัติงบฯ 270 ล้านบาท

นายธีระ วงศ์สมุทร รั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมผลไม้ และของดีเมืองยะลา '53” ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ว่า รัฐบาลมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในด้านความปลอดภัย ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในช่วงของฤดูผลไม้ที่ เกษตรกรจะต้องนำผลผลิตออกสู่ตลาด จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการโดยใช้มาตรการต่างๆ ตามภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีการกำหนด ‘ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ’ พ.ศ. 2551- 2554 ประกอบด้วย การดำเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก คือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยในปีที่ผ่านมา มีการจ้างพนักงานเคหะกิจเกษตรจากผู้ที่มิภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอที่ปฏิบัติ งาน หรือใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตพืชอาหาร /การบริโภคที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ และพื้นที่ โดยการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรเน้นหนัก 4 พืช คือ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว และไม้ผล โดยเฉพาะลองกอง ควบคู่ไปกับโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เน้นหนักที่อาชีพด้านการประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดหาเครื่องมือประมง ฯลฯ รวมถึงเร่งรัด การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาเกษตรกรหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับตำบล

นอกจากนั้น ยังมีการดำเนินโครงการบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ ปี 2553 ซึ่ง คชก. อนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ในวงเงินงบประมาณ 270 ล้านบาท แบ่งออกเป็นเงินจ่ายขาด 190 ล้านบาท และเงินหมุนเวียน 80 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วในระยะแรก และกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่เร่งเดินหน้ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเดือนสิงหาคม- กันยายน ของทุกปี ที่พื้นที่ภาคใต้จะมี ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ลองกอง ทุเรียน เงาะ มังคุด และอีกหลายชนิด ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคา และตลาดการจำหน่ายของเกษตรกรชาวสวน ประกอบกับเกษตรกรไม่ สามารถระบายผลผลิตได้เนื่องจากสถานการณ์ความ ไม่สงบในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิต ด้วยการบริหารจัดการผลผลิตของสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 20,164 ตัน งบประมาณ 25 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วที่จังหวัดสงขลา ในส่วนของเงาะ มังคุด และลองกอง จังหวัดสตูล ในส่วนของเงาะและลองกอง

ส่วนมาตรการที่ 2 เป็นการเร่งรัดและกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ภาคใต้ ด้วยการจัดการและกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ภายใต้งบประมาณจ่ายขาด 150 ล้านบาท แบ่งออกเป็นภาคใต้ตอนบน เป้าหมายผลผลิต 71,269 ตัน ขณะนี้ ดำเนินการบางส่วนที่จังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช ในส่วนของมังคุดและลองกอง ส่วนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายผลผลิต 19,664 ตัน ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ในส่วนของลองกองที่จังหวัดสงขลาและสตูล ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเพิ่มสภาพคล่องในการรับซื้อ-ขายผลไม้ ด้วยการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป้าหมาย 211 แห่ง วงเงิน 80 ล้านบาท และสนับสนุนบรรจุกัญหสำหรับใส่ผลไม้ เป้าหมายกล่อง / ตะกร้า 182,250 ใบ และมาตรการที่ 3 ส่งเสริมการบริโภคและตลาดผลไม้ภาคใต้ ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลไม้คุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเดินหน้าโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำชับให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหา หาทั้งในระยะสั้น คือการป้องกันผลผลิตล้นตลาด และการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการดูแลการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตสินค้าคุณภาพมากขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีรายได้ที่แน่นอน อันจะส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

อนึ่ง งาน “มหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา '53” จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการบริโภคและตลาดผลไม้ภาคใต้ เนื่องจากในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. ของทุกปี จ.ยะลา จะมีผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะลองกอง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 54,000 ไร่ รongมาจากพื้นที่ปลูกยางพารา เป็นพื้นที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 36,000 ไร่ ในแต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 25,000 - 30,000 ตัน การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการระบายผลผลิตทางการเกษตร และสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลา กระตุ้นการบริโภค ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะมีการจำหน่ายผลไม้แล้ว ยังมีกิจกรรม ขบวนแห่รถผลไม้ จาก 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา และส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกว่า 20 ขบวน การประกวด การจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร การประกวดสัตว์เลี้ยง แพะ แมว ไก่เบตง การประกวดอาหารจานเด็ดจากเนื้อแพะ และเนื้อไก่เบตง การแข่งขันกินผลไม้ การแข่งขันกินปลาตุ๋นไทยเข้มแข็ง การประกวดธิดาชาวสวน การแข่งขันชาชักชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิต การจำหน่ายสินค้าโอท็อป และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกด้วย
